



ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย  
ถนนสืบศิริ นม ๓๐๑๕๐

๐๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานางแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๓๗/ว ๓๔๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) โดยให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สามารถก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการดำเนินการทุกครั้ง เมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล (e-Plan) ไปจนกว่า การดำเนินการจะสิ้นสุด และหากเห็นว่ารายการใดหมดความจำเป็นต้องใช้จ่ายไม่ว่าด้วยกรณีใด เช่น งบประมาณมีความซ้ำซ้อน ได้ใช้งบประมาณอื่นดำเนินการไปแล้ว ไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ หรือได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นโดยเร็ว นั้น

เพื่อเป็นการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอปักธงชัยจึงขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อท้ายหนังสือนี้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แห่งละ ๑ คน เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา (ชั้น ๓) ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.koratdla.go.th](http://www.koratdla.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

*ให้ดู คณ. อ. น. ก. ข. ก.*  
*- ไม่ไปราชการ*  
*ส่งเอกสารไป ๑๒ ไม่ไปประชุมเร่งรัด* ขอแสดงความนับถือ  
*ศ. ก. ข. ค. ๐๕.๕๕ แผนงาน ยุทธศาสตร์ ปักธงชัย*  
*ทรงทราบแล้วจึงให้ ออก.*

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. / โทรสาร ๐ - ๔๔๔๔ - ๑๖๔๒

นายปกศล ธรรมวิเศษ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางกฤติกา ไชยชวคุปต์)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายเชาว์ ไม้สูงเนิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล